



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองบัวบาน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๒  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร  
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ตามบัญชีรายชื่อแนบ  
ท้ายประกาศนี้

๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้ หากตรวจสอบ  
ทราบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  
ในประกาศรับสมัครองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จะถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้ง  
เป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ชั้น ๒ และหากมีผู้มี  
สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันและเวลาที่  
กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่จะเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ โดยวิธีการสัมภาษณ์

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุชุม สีนสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  
และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ )

พนักงานจ้างประเภททั่วไป

ตำแหน่ง คณงานทั่วไป สังกัด กองช่าง

ลำดับที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายธีรภัทร พรหมแดง	

(นายสุขุม สิ้นสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน